



สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รอง นรม. และ รมว.พณ. (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รมว. กต. รมว.ดศ รมว.มท. รมช.กท. (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมหารือข้อปฏิบัติและพิจารณาแนวทางมาตรการที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดในระยะที่ ๓ โดยรัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวปฏิบัติทางการแพทย์จากด้านสาธารณสุข รวมทั้งเตรียมการให้การสนับสนุนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	<p>ด้านสาธารณสุข</p> <p>๑.๑) มอบหมาย สธ. จัดทำแผนการเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะกิจขนาดใหญ่ และเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล เพื่อรองรับการรักษาสถานการณ์การแพร่ระบาด</p> <p>๑.๒) ให้ สธ. ขยายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาทั้งในและต่างประเทศ และขยายผลการศึกษา วิจัยและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากทุกฝ่ายต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคม</p> <p>๑.๓) ให้ สธ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขทั้งระบบ</p> <p>๑.๔) ให้ สธ. และ กค. หาแนวทางในการให้การตรวจคัดกรองโรคโควิด ๑๙ เป็นบริการทางการแพทย์ที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	สธ./กค./

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.	<p><u>ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน</u> <u>การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย</u></p> <p>๒.๑) ให้ พณ. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการการส่งออก และการอนุญาตการส่งออกหน้ากากอนามัยซึ่งมีหลายประเภทให้ชัดเจนของแต่ละประเภท</p> <p>๒.๒) ให้ พณ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบสถานะ จำนวนการผลิตหน้ากากอนามัยในแต่ละวัน ตามความต้องการใช้ระบบการแจกจ่าย ซึ่งปัจจุบันได้แจกจ่ายให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมากขึ้น และรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า หน้ากากทางเลือก รวมถึงปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางราชการ</p> <p>๒.๓) ให้ อก.(สมอ.) จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานหน้ากากทั่วไปประเภทอื่น ๆ (หน้ากากทางเลือก หน้ากากผ้า) เพื่อให้ได้มาตรฐาน นอกเหนือจากหน้ากากทางการแพทย์ (Medical Mask) ซึ่งมี อย.รับรองมาตรฐานแล้ว</p>	<p>สธ./พณ./ อก./กปส.</p>
๓.	<p><u>ด้านข้อมูล การชี้แจง และการรับเรื่องร้องเรียน</u></p> <p>- ให้ ศูนย์ข้อมูลโควิด ๑๙ และหน่วยงานประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของรัฐบาลทั้งหมด ทั้งในภาพรวม และการดำเนินการในแต่ละด้านโดยด่วนที่สุด</p>	<p>ศูนย์ข้อมูล โควิด ๑๙</p>
๔.	<p><u>ด้านต่างประเทศ</u></p> <p>๔.๑) ให้ กต.และ สธ.ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการและวิธีการปฏิบัติกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยสะสมมากและผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมจาก ๔ ประเทศ ที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น การตรวจคัดกรองจากต้นทาง การกำหนดให้มีใบรับรองแพทย์ เป็นต้น</p> <p>๔.๒) ให้ กต. รง.ร่วมกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจจำนวนและเตรียมมาตรการรองรับแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับจากประเทศต่าง ๆ</p>	<p>กต./สธ. / คค./รง.</p>
๕.	<p><u>ด้านมาตรการป้องกัน</u> <u>การดำเนินมาตรการในประเทศ</u></p> <p>๕.๑) ให้ กต. ตร. ร่วมกับ คค. จัดทำข้อมูลจำนวนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ</p> <p>๕.๒) ให้ ดศ. คค. และ ตม. ดำเนินการให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดตั้งแอปพลิเคชันในการสามารถติดตามตัวได้</p> <p>๕.๓) ให้ มท. สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางในการจำกัดกิจกรรมและพื้นที่เดินทางของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง สนามมวย ร้านอาหาร ผับบาร์ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>๕.๔) ให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณามาตรการและวิธีการดำเนินการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>สธ./คค./ ดศ./มท./ ตร./</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖.	<p>ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา</p> <p>มาตรการบรรเทาผลกระทบ</p> <p>๖.๑) มอบหมาย กค. จัดตั้งศูนย์บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ฯ เพื่อเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยรวบรวมมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>๖.๒) ให้ รง.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยส่งเสริมให้มีการจ้างงานและมีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างรายวัน</p> <p>๖.๓) ให้ กค. และสงป. พิจารณาเสนอมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ในระยะต่อไป เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๖.๔) ให้ทุกหน่วยงาน และ สงป. พิจารณาการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาใช้ในแผนงาน/โครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโควิด - ๑๙ เน้นให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น</p>	<p>กค./รง./ สงป.และ ทุก หน่วยงาน</p>

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย
ฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลงน)
ชาตรี ธรรมปฐุม - สรุปรายงาน
พุลสุข งามระเบียบ - ตรวจรายงาน